

CHÀO TẠM BIỆT NĂM CŨ THEO PHONG CÁCH PULLMAN

***Không khí lễ hội đầy ảm áp và màu sắc đang
tràn ngập tại Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc***



PHÚ QUỐC, Tháng 12/2020 – Mùa lễ hội đang chờ đón bạn với những bữa ăn tinh tế và những bữa tiệc buffet xa hoa tại Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc. Vài tháng sau khi đón những vị khách đầu tiên, Khu Nghỉ Dưỡng cuối cùng cũng đón chào mùa lễ hội cuối năm đầu tiên trên đảo sau vài tháng đi vào hoạt động với hàng loạt chuỗi sự kiện hấp dẫn cho buổi trưa và buổi tối.

Không khí tung bừng mùa lễ hội đã tràn ngập trong không gian của Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc. Dịp lễ hội này, Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn cho quý khách 4 lễ hội ẩm thực khác nhau, cũng như thực đơn mang đi dành riêng cho những thực khách muốn thưởng thức bữa ăn 5 sao trong không khí đầm ấm tại nhà. Cùng Khu Nghỉ Dưỡng cảm nhận không khí Giáng Sinh với tiệc Taste of X'mas vào đêm



ngày 24 và 25. Trải nghiệm set thực đơn 5 món với sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa ẩm thực truyền thống và hiện đại. Bắt đầu một bữa tiệc hoành tráng với những món tráng miệng sáng khoái từ hải sản tươi ngon kết hợp với nguyên liệu đặt trưng của vùng nhiệt đới. Món ngon nổi bật khác trong thực đơn ngày Giáng sinh bao gồm súp bào ngư hoặc hải sâm, tôm hùm Canada nướng, thịt bò wagyu và tất nhiên là món ăn truyền thống “không-thể-thiếu” trong dịp lễ này – Gà tây cuộn. Set menu có giá bắt đầu từ VN 1,500,000 và đã bao gồm tiệc cocktail để mở màn cho 1 đêm Giáng Sinh diệu kỳ.

Khám phá trải nghiệm độc đáo ngày Giáng Sinh với sự kiện X'mas a la mood – bữa sáng trẻ hoành tráng cùng nhiều món ăn hấp dẫn và thượng hạng. Bữa sáng trẻ ngày Giáng sinh sẽ đưa thực khách vào thiên đường ẩm thực với các món ăn truyền thống mùa lễ hội, từ món gà tây đút lò với hạt dẻ cho tới đùi heo tẩm mù tạt mật ong. Một vài món đặc biệt khác bao gồm một loạt những món ăn mang phong cách ẩm thực Âu - Á, từ hải sản tươi sống đến sushi & sashimi chính hiệu. Tăng thêm hương vị ngọt ngào cho Đêm Giáng Sinh với những món tráng miệng truyền thống. Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc mang đến 03 (ba) gói lựa chọn cho tiệc buffet sáng muộn, có giá khởi điểm từ VND 1,900,000.

Tạm biệt năm 2020 và tương bừng chào đón năm mới với đại tiệc buffet thịnh soạn tại nhà hàng Salt 'n' Pepper. Hãy chiêu đãi bản thân và những người thân yêu của bạn với một loạt những món ăn mang phong cách ẩm thực Âu - Á. Một số món nổi bật trong thực đơn bao gồm hải sản tươi sống, sushi & sashimi chính hiệu, những miếng thịt hấp dẫn được nướng trên lửa hồng và nhiều loại thịt nguội hảo hạng & pho mát chọn lọc. Tất nhiên không thể thiếu món trứng cá tằm muối cao cấp của chúng tôi. Bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn được yêu thích mùa lễ hội như gà tây đút lò, sườn bò nướng và sườn cừu tẩm gia vị. Sau bữa tiệc, hãy cùng Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc đếm ngược khoảnh khắc giao thừa và hòa vào không khí chào đón năm mới tại nhà hàng Beach House nhé!

Những đầu bếp tài năng của Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc đã lên kế hoạch chu đáo cho một mùa lễ hội tương bừng với những bữa tiệc nhộn nhịp vào dịp Giáng sinh và Năm mới. Nhớ đặt chỗ sớm kẻo bỏ lỡ một mùa lễ hội nhộn nhịp tại Khu Nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc nhé. Kết thúc năm nay một cách đặc biệt với đêm giao thừa đáng nhớ!

Thư viện ảnh: [Click here](#)

###

VỀ KHU NGHỈ DƯỠNG PULLMAN PHÚ QUỐC

Cư dân toàn cầu luôn đam mê chinh phục những điểm đến độc đáo và có-một-không-hai như tính cách của họ. Cách sân bay Quốc tế Phú Quốc 10 phút lái xe, khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc mang đậm dấu ấn thương hiệu Pullman được thiết kế dành riêng cho những du khách tìm kiếm nơi cân bằng giữa công việc và tiêu khiển. Bên bờ tây nam của đảo ngọc Phú Quốc, Pullman đã tạo nên một sân chơi nhiệt đới dành cho thế hệ du khách toàn cầu mới.

VỀ THƯƠNG HIỆU PULLMAN

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Pullman tạo ra một nhịp điệu mới cho du lịch và cuộc sống toàn cầu, mang tới một trải nghiệm tràn đầy năng lượng, cảm hứng và phong phú cho các doanh nhân. Pullman đón chào khách hàng với không gian được thiết kế để tối ưu hóa khả năng tập trung trong công việc và giải trí. Với tư duy cầu tiến, kết nối, niềm đam mê nghệ thuật và một phong cách sống tích cực, Pullman luôn giữ



tinh thần phiêu lưu và tham vọng cởi mở đã đưa tên tuổi trở thành một thương hiệu tiên phong trong ngành du lịch trong hơn 150 năm qua. Ngày nay, Pullman đã có hơn 130 khách sạn tại các thành phố quốc tế đầy năng lượng trên khắp thế giới. Pullman là một thương hiệu của Accor, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới mang đến những trải nghiệm độc đáo tại hơn 5.000 khách sạn và khu căn hộ trên 110 quốc gia.

pullman.accor.com | all.accor.com

For further information, please contact:

Contact name: **TUAN PHAN** (Antonio)

Contact role: Assistant Marketing & Communications Manager

Contact email address: ha248-mk1@pullmanphuquoc.com